



## VỤ XÃ SÚNG Ở TÂY NGUYÊN, TỨC NƯỚC VỠ BỜ !?

### Mộng Tuyền

12/6/2023

Hôm 11/6/2023 truyền thông từ các hãng thông tấn Quốc Tế đã đồng loạt đưa tin dựa theo các trang báo của csVN về việc hai trụ sở công an xã Đắk Lắk bị một nhóm 40 người mặt đồ rằn ri, có vũ trang tấn công vào lúc rạng sáng ngày 11/6/2023.

Nhóm tấn công này đã chia ra thành hai nhóm, tấn công vào trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, xã súng làm sáu cán bộ xã và công an tử vong, RFA cho biết.

Vụ việc được trung tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công an csVN đã xác nhận trên truyền thông của báo chí lề đảng. Đồng thời ông cũng khuyến cáo, các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật.

Như đã biết, csVN có khoảng 800 tờ báo lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều tập trung về một mối, dưới sự điều hành từ một tổng biên tập thuộc cơ quan báo chí của đảng, một công cụ độc quyền tuyên truyền hiệu quả của nhà nước csVN.

Dù vậy, người ta cũng thấy khó hiểu, khi mà hai tờ báo mạng của đảng là VnExpress và Công Thương đã đăng tin vào sáng 11/6, cùng ngày sau khi vụ việc xảy ra, nhưng không hiểu vì lý do gì, họ đã rút bài đăng không lâu ngay sau đó.

•Do đâu đưa đến việc chống trả bằng bạo lực?

Tây Nguyên, vùng đất nơi có nhiều nhóm sắc tộc hiền lành, chất phác cư ngụ từ lâu đời. Nhưng trở trêu thay, đây cũng chính là nơi đã từng diễn ra vô số vụ đàn áp

bằng bạo lực để cướp đất, từ nhà nước toàn trị csVN núp sau danh nghĩa các doanh nghiệp.

Người ta vẫn không quên hồi tháng 10/2016, vụ anh Đặng Văn Hiến ở Đắc Nông, đã dùng súng tự chế để chống trả đoàn cưỡng chế đất trái phép của công ty Long Sơn, khiến bên cướp đất có 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Và nhiều vụ việc khác tương tự cũng từng đã xảy ra, như vụ việc tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông, cũng do cưỡng chế đất đai phi pháp. Cũng như vụ Gia Đình Ông Đoàn Văn Vương tại Cống Rộc, Tiên Lăng, Hải Phòng, cũng đã phải dùng súng và bình ga tự chế để chống lại lực lượng cưỡng chế trái phép.

Trớ trêu hơn nữa, thay vì nhà nước csVN, cơ quan đại diện pháp luật phải xét xử công minh, đúng người, đúng tội. Trái lại toà án csVN đã tuyên án tử hình những nạn nhân vì tự vệ, còn những tập đoàn cướp đất thì được xử rất nhẹ, hoặc vô tội. Những vụ xét xử oan sai như thế do nhà nước độc đảng trị csVN đã diễn ra trong suốt 48 năm qua, và trong tương lai cũng không có gì để cam kết rằng sẽ chấm dứt. Hoặc hiểu theo cách khác, rằng đây chính là “nghệ thuật” cai trị người dân của đảng.

Nhà cầm quyền đảng csVN không nên quên di ngôn của cha già lãnh tụ đảng cộng sản, rằng: “nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh”. Vậy với phương ngôn này, khi người dân nổi dậy chống lại bằng mọi hình thức, thì chắc hẳn họ đã bị nhà nước đó đàn áp đến cùng tột.

• Vì sao nhóm người Tây Nguyên chủ động tấn công đồn công an?

Trong xã hội Việt Nam, dưới sự cai trị của chế độ cộng sản từ nhiều thập niên qua, người ta đều nhận thấy, ngoài chế độ độc đảng, người Dân còn phải gánh chịu sự cay nghiệt dưới một hệ thống công an trị, và mỗi ngày hệ thống này càng tăng tốc hơn sự dã man, sự vô lương đến mức không còn nhân tính. Người dân thường bị công an giết chết trong đồn bằng những hành vi man rợ tương tự như ở thời trung cổ, như: cắt cổ, đập đầu, siết cổ, tra tấn tàn bạo... vậy mà những hung thủ mặc áo đảng, ăn cơm dân này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngoài ra, hình ảnh người công an csVN đã tạo ấn tượng rất sâu sắc trong dân chúng, qua cách gọi: “côn an”. Bởi vì ngày nay, người dân dưới ách cai trị của chế độ csVN, họ không còn có thể phân biệt được đâu là công an, và đâu là côn đồ. Khi mà công an thì làm những việc của côn đồ, và côn đồ thì thay công an hành hung dân lành, trước sự chứng kiến có chủ đích của cái gọi là lực lượng bảo vệ dân đó là công an nhân dân. Và sau 48 năm bị cộng sản cai trị, người dân đã nhận ra, công an là lực lượng do đảng lập ra nhằm mục đích chống lại nhân dân và để bảo vệ đảng. Và lực lượng này được đảng bảo kê, tha hồ làm mưa làm gió, hạch sách, cướp bóc, hành hung dân lành, côn an đã gieo rắc không biết bao nhiêu là tội ác và nợ máu...

Do vậy, người dân, cụ thể là người ở Đắc Lắc như lần này, có lẽ họ là những nạn nhân của hệ thống công an trị tàn bạo csVN, họ đã bị dồn vào đường cùng, nên chọn cách tấn công bạo lực để trừng trị lũ phản dân hại nước côn an này.

Một điều cần đặc biệt lưu ý là: truyền thông nhà nước csVN, trước nay luôn chịu dưới sự định hướng của đảng. Thông thường những tin tức nhạy cảm gây bất lợi cho đảng đều bị ém nhẹm, nhưng vụ bạo động của người Tây Nguyên lần này,

nhiều tờ báo đăng đều đồng loạt đưa tin. Đặc biệt ông Tô Ân Xô nói với báo chí, rằng đã bắt được 16 người liên quan đến vụ xả súng vào chiều 11/6/2023. Và công an đang ráo riết bắt người. Phải chăng nguồn tin này đã được sự dàn dựng có định hướng của đảng, nhằm ra tay bắt bớ để ngăn chặn cuộc nổi dậy có lẽ sắp nổ ra từ dân, mà họ đã “ngửi thấy mùi”.

Tóm lại, cho dầu thế nào, sự trỗi dậy của người Tây Nguyên lần này, truyền thông lề đảng tung tin có nhằm phục vụ ý đồ của chúng hay không, thì điều lạc quan mà người ta thấy được, đó là: chế độ csVN đang phải đối diện với những bất ổn thực sự và toàn diện từ lòng Dân.

## Võ Mộng Tuyền

Germany

12/6/2023

**Chuyên Đến: Long Nguyễn – Ngày 14/6/2023**

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



An Lạc & Tự Chủ

**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 8700 TÁC PHẨM**